



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔
บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหนองควาย ปริมาณงาน : ขยายผิวทางจราจรพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๑.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ดอยงาม กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๓,๒๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำงาน ๖๐ วัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงาน ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๓๖,๖๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ณ. วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

- บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างได้ทุกวัน ณ. สถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

กำหนดยื่นซองประกาศสอบราคาในวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม และ กำหนดยื่นซองประกาศสอบราคาในวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔/ว ๑๓๘๓ ลงวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ...๕๐๐...บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙ ต่อ ๑๒ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม